

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ**  
**ĐOÀN THANH NIÊN- HỘI SINH VIÊN**

\*\*\*

Ninh Bình, ngày 11 tháng 11 năm 2018

Số: 06-BC/ĐTN-HSV

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2017– 2018**

-----

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, thực tiễn hoạt động trong năm học, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên – Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Hoa Lư xây dựng báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018.

**I. Đặc điểm tình hình**

**1. Thuận lợi**

Trong năm học vừa qua Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường, của Tỉnh đoàn và UB Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tỉnh Ninh Bình, sự giúp đỡ, phối kết hợp chặt chẽ của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, ban và các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường.

Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, năng nổ nhiệt tình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

**2. Khó khăn**

- Đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội luôn biến động do một số đồng chí UVBCH là cán bộ đi học cao học, nghỉ thai sản, tốt nghiệp ra trường

- Cán bộ Đoàn, Hội đều kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn, Hội, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội còn nhiều hạn chế.

- Nhận thức của một bộ phận đoàn viên thanh niên, sinh viên còn hạn chế, hời hợt với công tác phong trào, ít tham gia vào các hoạt động tập thể, thụ động trong học tập nên ảnh hưởng nhất định tới công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Đoàn – Hội còn thiếu nên rất khó khăn trong chỉ đạo, thực hiện các hoạt động công tác Đoàn, Hội.

**II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và PTTN năm học 2017-2018**

**1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng**

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn – Hội các cấp, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 cho cán bộ, đoàn viên, sinh viên toàn trường thông qua các hình thức: diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu, “*Tuần sinh hoạt công dân HSSV*” đầu năm học, sinh hoạt chi đoàn, chi hội...;

- Tiếp tục tăng cường, chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Hội trong toàn trường tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề trong các buổi hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt liên chi đoàn (LCD), Chi đoàn, Chi hội; 100% Chi hội, Chi đoàn, LCD, tổ chức cho đoàn viên, sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Triển khai có hiệu quả các hình thức giáo dục lịch sử, truyền thống nhân dịp kỷ niệm các sự kiện lớn như: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, ngày học sinh sinh viên (HSSV) Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2017), 88 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2017), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), 42 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2017), ngày Quốc tế Lao động 1/5, 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)...

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được Đoàn - Hội quan tâm chỉ đạo với nhiều nội dung, thiết thực với đời sống và học tập của sinh viên; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới đoàn viên sinh viên: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật Hình sự 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015. Tổ chức tuyên truyền quán triệt đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy, Luật Thanh niên; tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa tại Trường, trên khu vực dân cư và tại các địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 100% đoàn viên, sinh viên nhà trường đã ký cam kết không vi phạm pháp luật.

- Chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” và được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức, khuyến khích các LCD có các hình thức tổ chức sáng tạo, BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên đã kịp thời có những phần thưởng cho các đ/c đoàn viên, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học nhằm phát huy khả năng sáng tạo trong NCKH của sinh viên và thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tặng 10 suất quà trị giá 3 triệu đồng hỗ trợ cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Mầm non xã Ninh Tiến – TP. Ninh Bình. Vào dịp Tết Nguyên đán tổ chức trao tặng 40 suất quà cho các sinh viên xa quê, có hoàn cảnh khó khăn.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, sinh viên đã được Đoàn - Hội quan tâm chỉ đạo, kịp thời xử lý và phối hợp xử lý Các hình thức nắm thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng, nhu cầu nguyện vọng của sinh viên được mở rộng như tham mưu tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên về các vấn đề liên quan đến học tập, đời sống của sinh viên; thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, liên chi đoàn; thông qua mạng xã hội. Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên đã xây dựng hòm thư điện tử để thu nhận thông tin phản hồi từ đoàn viên, sinh viên.

## **2. Kết quả thực hiện 2 phong trào do các cấp bộ Đoàn phát động**

### **2.1. Phong trào Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc**

- *Tiếp tục duy trì phong trào “Sáng tạo trẻ”* trong đoàn viên sinh viên toàn trường, Phong trào “Sáng tạo trẻ” được thực hiện với nhiều biện pháp như: tham gia đổi mới phương pháp, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng và khuyến khích sinh viên, giảng viên trẻ đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Trong năm 2017, có 7 đề tài NCKH do 15 sinh viên tham gia thực hiện đã được nghiệm thu, trong đó có 01 đề tài đạt giải Nhất, 02 đề tài đạt giải Nhì, 01 đề tài đạt giải Ba. Năm 2018, có 13 đề tài của 23 sinh viên đang thực hiện.

- *Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phong trào tình nguyện trong sinh viên*

Các hoạt động tình nguyện tại chỗ của sinh viên gắn với việc đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hóa... Trong năm học đã tổ chức hơn 50 buổi vệ sinh môi trường với trên 1000 ngày công lao động góp phần tích cực trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện được tổ chức thường xuyên, như: Vận động đoàn viên, sinh viên toàn trường mua tấm nhân đạo, ủng hộ Hội người mù tỉnh Ninh Bình. Tặng quà 5 gia đình thương binh tại xã Ninh Nhất - TP. Ninh Bình trị giá 5 triệu đồng nhân dịp 22/12

“Chiến dịch thanh niên, sinh viên tình nguyện hè 2018” được tổ chức tại xã Yên Đồng – Huyện Yên Mô với 50 đoàn viên sinh viên tham gia.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2018" tổ chức tại huyện Gia Viễn và Nho Quan với 49 đoàn viên, sinh viên tham gia tình nguyện.

- *Hoạt động xung kích đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh* tiếp tục được tăng cường gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Phát động đoàn viên thực hiện tốt các kỳ thi nghiêm túc, chất lượng. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức cho đoàn viên sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật trong “*Tuần sinh hoạt công dân – HSSV*”, trước khi Nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ hè.

- *Xung kích xây dựng đời sống văn hoá* luôn được đảm bảo, thành lập các CLB sở thích và trong các dịp ngày lễ lớn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, cắm trại thông qua các hoạt động phong trào đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các LCD tăng cường kỹ năng sống, kỹ năng hội nhập của sinh viên trong giai đoạn mới.

- *Xung kích bảo vệ môi trường*

Thường xuyên chỉ đạo các LCD thực hiện nghiêm các phong trào thứ 7 tình nguyện, “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng giảng đường văn hoá, KTX xanh, sạch

đẹp. Thực hiện tốt các chương trình phát động tiết kiệm năng lượng, bảo vệ dòng sông quê hương, trong các đợt tình nguyện hè đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền và thực hiện bảo vệ môi trường.

## **2.2. Phong trào “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”**

*- Đồng hành với thanh niên trong học tập, giảng dạy, nghề nghiệp và việc làm.*

*Các hoạt động thi đua học tập tốt, nghiên cứu khoa học, rèn luyện nghiệp vụ, chuyên môn tiếp tục có bước phát triển, góp phần tạo điều kiện, môi trường tốt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. Đoàn - Hội đã triển khai những mô hình các CLB học tập để phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên nhà trường. Các biện pháp thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên và trong đội ngũ giảng viên trẻ được đẩy mạnh.*

Thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn như Khai giảng năm học mới, 20/11, 26/3 Đoàn - Hội thường xuyên phát động các đợt thi đua cao điểm giờ học tốt, tuần học tốt, phối hợp tổ chức các hoạt động định hướng cho sinh viên có thái độ học tập đúng đắn, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tiêu cực trong thi cử, kiểm tra; cổ vũ sinh viên khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, BGH vận động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó, con em gia đình chính sách, khó khăn có thành tích học tập. Trong chương trình Chào tân sinh viên đã vận động được 20 xuất quà trị giá 20.000.000đ tặng cho các bạn sinh viên nghèo vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và các bạn tân sinh viên đạt điểm cao trong Kỳ tuyển sinh năm 2017.

Vận động toàn thể đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động “Trao đổi sách” để có nhiều sách, tài liệu tham khảo hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập.

*Các hoạt động giáo dục thái độ, động cơ học tập đúng đắn cho sinh viên được tổ chức thường xuyên, có chuyên biên tốt thông qua tọa đàm trao đổi; phát động trong đoàn viên, sinh viên thực hiện “kỳ thi nghiêm túc, công bằng, chất lượng”, “Học nghiêm túc - thi trung thực”, đăng ký cam kết không vi phạm quy chế thi, kiểm tra; tham mưu tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường... Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “không vi phạm đạo đức nhà giáo” Đoàn - Hội tích cực đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện cuộc vận động đã mang lại hiệu ứng tốt trong sinh viên.*

*- Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống tinh thần.*

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động và nhân các ngày Lễ lớn trong năm, Đoàn - Hội đã tổ chức các Hội thi, Hội diễn, giao lưu văn nghệ như “Chương trình Chào Tân sinh viên”, “Hội thi nấu ăn chào mừng Ngày 26-3”; Phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền, cầu lông chào mừng Lễ khai giảng năm học mới 2017 – 2018, các hoạt động tập thể chào mừng ngày Truyền thống học sinh viên Việt Nam 9/01/2018, các hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày 26/3/2018, tổ chức giải Cầu lông, giao hữu bóng đá với các đơn vị. Phối hợp với các CLB, đơn vị tặng tập thể dục thể thao, nghệ thuật cho sinh viên.

*-Đông hành với sinh viên trong phát triển kỹ năng xã hội.*

Đoàn - Hội luôn chú trọng tới công tác rèn luyện nâng cao kỹ năng sống cho đoàn viên sinh viên, trong năm học đã tổ chức được 3 buổi tập huấn về kỹ năng Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, luôn phát huy cao những đề xuất, sáng kiến trong hoạt động của sinh viên, với những đề xuất hay Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên đã hỗ trợ kinh phí kịp thời để sinh viên có thể tổ chức tốt các hoạt động từ những đề xuất và việc làm cụ thể đó đã giúp sinh viên tự tin, hội nhập tốt hơn và làm chủ được những chương trình mà mình tự đứng ra tổ chức

### **3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường; tham gia xây dựng Đảng.**

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ được đầu tư, đặc biệt đội ngũ cán bộ cấp chi hội, chi đoàn, Liên chi đoàn. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên.

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên luôn được đoàn trường quan tâm và kịp thời tham mưu với Đảng uỷ, BGH. Trong năm học, đã có 22 đoàn viên ưu tú đề nghị xem xét kết nạp Đảng (trong đó có 3 đoàn viên là giảng viên).

### **4. Công tác Chỉ đạo, phối hợp**

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên nhà trường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đoàn – Hội, của Đảng, các nội dung hoạt động chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Nhà trường nhiệm kỳ 2017 – 2019; kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, các chương trình công tác của Đoàn – Hội cấp trên, của Nhà trường, chủ động lên lịch hoạt động hàng tuần, lập kế hoạch theo từng tháng, theo từng hoạt động lớn, triển khai các hoạt động có hiệu quả.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên đã làm tốt công tác phối hợp với các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm chức năng toàn trường trong việc tổ chức, triển khai và điều hành các hoạt động của Đoàn, Hội.

Ban Chấp hành các LCD đã có nhiều cố gắng và chủ động triển khai công tác, đã bám sát chương trình công tác Đoàn – Hội và PTTN năm học 2017 - 2018. Nhiều đồng chí Bí thư LCD năng nổ, nhiệt tình và phát huy vai trò của mình trong công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tại cơ sở.

## **II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân – bài học kinh nghiệm**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

#### *a) Đối với BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường*

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các Liên chi đoàn và chi đoàn, chi hội trực thuộc chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời.

#### *b) Đối với các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc.*

- Một số đơn vị chưa triển khai nghiêm túc, kịp thời các hoạt động do BCH Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường chỉ đạo.

- Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong đoàn

viên, sinh viên còn hạn chế. Ở cấp Liên chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội, hình thức, phương pháp của công tác giáo dục tuy đã được đổi mới song còn đơn điệu, chưa có nhiều mô hình mới thu hút đoàn viên sinh viên tham gia.

- Chế độ sinh hoạt của một số Liên chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội còn chưa đảm bảo, nội dung sinh hoạt còn thiếu hấp dẫn, thu hút đoàn viên, sinh viên.

*c) Đối với cán bộ Đoàn - Hội*

- Một số đồng chí UVBCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường thiếu tính chủ động, chưa phát huy hết khả năng của mình

- Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt ở một số cơ sở chưa thực sự có tinh thần xung kích, chủ động triển khai kế hoạch, chưa sáng tạo trong cách thức chỉ đạo hoạt động của đơn vị, một số đồng chí chưa sát sao với công tác.

*d) Đối với đoàn viên, sinh viên*

- Một bộ phận đoàn viên sinh viên chưa có ý thức tham gia sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội thậm chí không thường xuyên sinh hoạt.

- Vẫn còn một bộ phận ĐVTN vi phạm quy chế học tập, rèn luyện, các quy định về nề nếp, nếp sống văn hóa của Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường.

## **2. Nguyên nhân**

- Vai trò tham mưu của một số cấp bộ Đoàn - Hội cho cấp uỷ, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo Nhà trường trong lãnh đạo công tác thanh niên còn hạn chế.

- Năng lực chỉ đạo và kỹ năng hoạt động của cán bộ Đoàn - Hội các cấp có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của phong trào.

- Việc cụ thể hoá các Nghị quyết, chủ trương của Đoàn - Hội cấp trên có nơi, có lúc còn chậm; tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp bộ Đoàn - Hội vẫn là khâu yếu.

*a) Nguyên nhân khách quan.*

Những tác động tiêu cực của đời sống xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức, tâm lý, tư tưởng, sự nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, sinh viên, và đội ngũ cán bộ đoàn

Chương trình học tập của sinh viên và yêu cầu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ - đoàn viên ngày càng đòi hỏi đoàn viên sinh viên cần phải dành hết tâm sức, thời gian cho việc học tập, nâng cao trình độ nên hạn chế về điều kiện, thời gian tham gia các hoạt động phong trào, tập thể.

*b) Nguyên nhân chủ quan.*

Đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đơn vị và BCH Đoàn thanh niên - Hội sinh viên đều là cán bộ kiêm nhiệm nên có ít thời gian dành cho hoạt động Đoàn - Hội, năng lực chỉ đạo hoạt động chưa được phát huy cao độ. Đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở còn thiếu nhiều kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động.

### **3. Bài học kinh nghiệm**

- Luôn luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Đảng uỷ, BGH nhà trường và Tỉnh đoàn – UB Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tỉnh Ninh Bình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong nhà trường

- Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên nhà trường và các LCD luôn chủ động đề xuất, tổ chức các hoạt động có nội dung phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, lồng ghép với các hoạt động tập thể của Nhà trường

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý đoàn viên của các cơ sở đoàn, đồng thời thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đảm bảo công bằng và tính kỷ luật nghiêm minh của tổ chức Đoàn - Hội.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cho đội ngũ cán bộ; tăng cường các biện pháp động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội.

Với những thành tích đạt được trong năm học 2017-2018 Đoàn trường Đại học Hoa Lư đã đạt được nhiều thành tích được tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và PTTN khối các trường Đại học, Cao đẳng, THCN trong toàn Tỉnh.

***Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.***

***BCH Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trân trọng báo cáo./.***

**Nơi nhận:**  
- Đảng uỷ, BGH (để báo cáo);  
- BTV Tỉnh đoàn (để báo cáo);  
- Ban Thanh thiếu nhi TH(để phối hợp);  
- LCD, Chi đoàn, Chi hội (để thực hiện);  
- Lưu: VPĐ, VPH

**TM.BCH HỘI SINH VIÊN**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Đinh Thị Liên**

**TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG**

**Bí thư**

**(Đã ký)**

**Đinh Thị Hồng Loan**